
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1136  —  764. mál.

Fyrirspurn

til samgönguráðherra um kostnað af viðhaldi þjóðvega.

Frá Önnu Kristínu Gunnarsdóttur.

Hefur þörf fyrir stóraukið viðhald þjóðvega á næstu árum vegna aukinna þungaflutninga
verið metin? Ef svo er, hver er áætlaður kostnaður? Ef svo er ekki, er það fyrirhugað?


